



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 13-2-2011

Chúa nhật 6 Thường niên

Năm A

*

Thầy bảo cho anh em biết

LỜI CHÚA: Mt 5,17-37

Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Đức Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sũ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lẽ Luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời. Vậy Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sũ và người Pharisiêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công,

(xem tiếp trang 2)

Ngày Quốc tế Đời sống Thánh hiến 2011



WHĐ (4.2.2011) – Trong bài giảng Kinh Chiều lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh, 2-2-2011 vừa qua (30 Tết Việt Nam), cũng là Ngày Quốc tế Đời sống Thánh hiến 2011, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa của ngày lễ:

“Sự kiện Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh là một hình ảnh toàn vẹn về việc tận hiến cho Chúa của biết bao người, nam cũng như nữ, trong Giáo Hội khắp thế giới, đã nghe theo tiếng gọi Phúc Âm, thực thi những nhân đức của Chúa Giêsu, sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Vì thế Đức cố Giáo hoàng Gioan

Phaolô II đã chọn Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh làm Ngày quốc tế Đời sống Thánh hiến”.

ĐTC đề nghị mọi người cùng suy gẫm ý nghĩa biến cố Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu, một hình ảnh mang ý nghĩa Tin Mừng, ẩn chứa biểu tượng nền tảng về ánh sáng. Đó là ánh sáng từ Chúa Giêsu chiếu tỏa trên Đức Mẹ, Thánh Giuse, trên hai cụ Simêon, Anna và biết bao người khác. ĐTC nói: “Các giáo phụ đã liên hệ sự tỏa chiếu ánh sáng này với cuộc hành trình của đời sống thiêng liêng được đời sống thánh hiến diễn tả cách đặc biệt qua lòng yêu mến vẻ đẹp và lòng nhân hậu của Chúa”.

ĐTC nhấn mạnh: “Hình ảnh mang ý nghĩa Tin Mừng này cũng nói lên ơn tiên tri được Chúa Thánh Thần ban xuống. Khi tôn kính Hai nhi Giêsu, hai cụ Simêon và Anna đã nhìn thấy số phận và sự phục sinh của Chúa Giêsu đem lại ơn cứu độ muôn loài, và hai cụ đã nói lên mẫu nhiệm cứu độ này.

(xem tiếp trang 2)

Cuộc họp lần II hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Trung Đông

WHĐ (9.02.2011) – Cuộc họp lần II của Hội đồng đặc biệt về Trung Đông, trực thuộc Thượng Hội đồng Giám mục, đã diễn ra trong hai ngày 20 và 21-01 vừa qua, dưới sự chủ tọa của Đức cha Tổng Thư ký Nikola Eterovic.

Trong cuộc họp này, Hội đồng đặc biệt tập trung vào các văn kiện của Thượng Hội đồng (THĐ), chuẩn bị cho văn kiện hậu THĐ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI.

Hội đồng đặc biệt về Trung Đông ra thông cáo, cho biết:

“Sứ điệp kết thúc và các văn kiện khác của THĐ đã được công bố và được chuyển ngữ, phục vụ cho những cuộc hội nghị, nghiên cứu và thảo luận giữa hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân.

Sứ điệp cũng đã được gửi đến các nhà hoạt động chính trị.

Tại Syria, đã diễn ra Hội nghị quốc tế về mối quan hệ giữa các tín đồ Kitô giáo và Hồi giáo trong các quốc gia Ả rập. Tại Giêrusalem, cũng đã diễn ra cuộc gặp gỡ Kitô giáo – Do Thái giáo do hai tổ chức Jerusalem Center for Jewish-Christian Relations (Trung tâm Quan hệ Do Thái giáo – Kitô giáo tại Giêrusalem) và Interreligious Coordinating Council (Hội đồng Điều phối Liên

(xem tiếp trang 3)



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.

Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là nơi Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bề dưới chân Người. Đừng chỉ Giêrusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hề 'có' thì phải nói 'có', 'không' thì phải nói 'không'. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ."

SUY NIỆM

Thiên Chúa là một nhà giáo đầy kinh nghiệm. Ngài đòi hỏi con người phải vươn lên, vươn cao lên mãi, nhưng Ngài không đòi hỏi điều vượt quá khả năng của họ. Khi ban Mười Điều Răn cho dân Ítraen, qua ông Môsê, Ngài đưa họ ra khỏi tình trạng sống theo luật rừng. Luật Môsê là một tiến bộ lớn trong nền luân lý, nhưng vẫn chỉ là bước chuẩn bị cho luật của Đức Giêsu. Luật mới này không phá bỏ, nhưng kiện toàn luật cũ. Kitô hữu không chỉ xét mình theo Mười Điều Răn, mà hơn nữa còn xét mình theo tinh thần Bài giảng Trên núi. Lời của Chúa Giêsu phải là thước đo để ta xét mình Có khi nào bạn tự kiểm dựa trên một đoạn Tin Mừng không?

(xem tiếp trang 3)

Ngày Quốc tế Đời sống Thánh hiến 2011

Được kêu gọi vào đời sống thánh hiến là để làm chứng cho ơn tiên tri ấy, qua cả hai phương diện chiêm niệm và hoạt động. Anh chị em sống đời thánh hiến có sứ mạng làm chứng cho quyền tối thượng của Thiên Chúa, thể hiện niềm say mê sống tinh thần Phúc Âm và loan báo Tin Mừng cho người nghèo và những người thấp kém nhất trên trái đất này. Cuối cùng, sự kiện Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh còn cho thấy ơn khôn ngoan hai cụ Simêon và Anna đã lãnh nhận xuất phát từ một cuộc đời dành trọn cho việc đi tìm gương mặt của Chúa, tìm những dấu chỉ nói lên ý Chúa muốn, đồng thời cũng từ một cuộc đời luôn lắng nghe và loan báo Lời Chúa".

ĐTC khuyến khích mọi người năng suy gẫm Lời Chúa: "Mọi minh triết về đời sống đều phát sinh từ Lời Chúa. Hãy học hỏi thấu đáo Lời Chúa qua phương pháp Lectio Divina (đọc, suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện)... Chúa Thánh Thần, Đấng linh hứng

cho các tác giả Kinh Thánh, cũng là Đấng dùng ánh quang mới chiếu tỏa Lời Chúa soi sáng cho các vị nam, nữ sáng lập Dòng. Mọi đặc sủng và luật Dòng đều do ơn Chúa Thánh Thần ban cho, khơi nguồn cho những lối sống Kitô giáo mang đậm dấu ấn triệt để của Tin Mừng. Ngày nay chúng ta đang sống trong bối cảnh xã hội phát triển, mang tinh thần đa nguyên triệt để, ngày càng coi tôn giáo là chuyện riêng tư cá nhân và phổ biến chủ nghĩa tương đối, phương hại đến những giá trị nền tảng. Điều này đòi hỏi việc làm chứng của người Kitô hữu phải rõ ràng và mạch lạc, đồng thời những nỗ lực giáo dục của chúng ta phải được chăm chút và quảng đại hơn".

ĐTC căn dặn các tu sĩ nam nữ: "Cần phải biết định hướng cuộc sống thánh hiến phong phú và tin vào khả năng vô tận của nền giáo dục chân chính mà tiếp cận trí hiểu và tâm hồn của mọi người nam nữ, để hướng dẫn họ hướng đến cuộc sống mang giá trị Tin Mừng".

(Theo VIS)

Sau 40 năm, tiến trình đối thoại Công giáo – Anh giáo bước vào giai đoạn ba

WHD (5.02.2011) – Cuộc đối thoại giữa Giáo Hội Công giáo và Cộng đồng Anh giáo, do Hội đồng Tòa Thánh cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo và Vụ Cổ võ sự Hiệp nhất, Đức Tin và Kỷ luật của Giáo Hội Anh giáo tiến hành, đã bước vào năm thứ 40. Hiện nay cuộc đối thoại này đang bước vào giai đoạn ba, gồm những công việc của Ủy ban quốc tế Công giáo – Anh giáo, với phiên họp đầu tiên sẽ được tổ chức tại Đan viện Bose (Italia) từ ngày 17 đến 27-05-2011.

Sau khi nhận được sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI và Ngài Tổng Giám mục Canterbury trong cuộc hội kiến tại Rôma vào tháng 11-2009, phiên họp này sẽ được đặt dưới sự chủ tọa của Đức cha Bernard Longley, Giám mục giáo phận Công giáo Birmingham (Anh quốc) và Ngài Tổng Giám mục David Moxon của Giáo Hội Anh giáo tại New Zealand.

Giai đoạn ba của tiến trình đối thoại sẽ giải quyết những vấn đề cơ bản của Giáo Hội, như sự hiệp thông của Giáo hội tại địa phương và trên toàn thế giới, hoặc, làm thế nào trong sự



hiệp thông, Giáo Hội địa phương cũng như Giáo Hội phổ quát có thể nhận ra được đâu là một nền giáo dục đạo đức đúng đắn. Các đề tài được hai bên cùng suy nghĩ, bàn thảo được gợi lên từ bản Tuyên bố chung giữa ĐTC Bênêđictô XVI và Ngài Giáo trưởng Anh giáo Rowan Williams.

Hội đồng Tòa Thánh cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo ra thông cáo, nhấn mạnh: các nội dung làm việc của Ủy ban quốc tế phục vụ giai đoạn ba cuộc đối thoại Công giáo – Anh giáo thể hiện một loạt vấn đề liên quan đến thần học và văn hóa.

(Theo VIS)

Vatican: Đại hội Bộ Giáo dục Công giáo



WHĐ (8.02-2011) – Trưa 7-02, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tiếp kiến phái đoàn gồm 60 vị, do Đức Hồng y Bộ trưởng Zenon Grocholewsky dẫn đầu, đang tham dự Đại hội của Bộ Giáo dục Công giáo.

Trong bài huấn từ, ĐTC đề cập đến những khó khăn hiện nay Bộ Giáo dục Công giáo đang phải đối mặt:

“Hiện nay giáo dục và đào tạo có chung một mẫu số các vấn đề cần phải được giải quyết. Giáo dục và đào tạo là một trong những thách thức lớn nhất đặt ra cho Giáo Hội và các tổ chức của mình. Nhiệm vụ giáo dục dường như trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, bởi trong một nền văn hóa đang phổ biến “tín điều” của chủ nghĩa tương đối, ánh sáng chân lý ngày càng mờ dần, kể cả dường như sẽ gặp nguy hiểm nếu nói sự thật, vì vậy ngày càng hoài nghi những giá trị nền tảng của đời sống cá nhân và cộng đồng”.

(...)

Tiếp theo ĐTC nhấn mạnh, Đại hội toàn thể của Bộ Giáo dục Công giáo

Cuộc họp lần II...

tôn) đứng ra tổ chức. Cuộc gặp gỡ đã đem lại sự hiểu biết hơn nữa về THĐ. Giới Công giáo cũng đã tổ chức những cuộc gặp gỡ đại kết với Chính thống giáo và đối thoại liên tôn với Hồi giáo.

Tất cả đều đã sẵn sàng và chờ đón Tông huấn hậu THĐ của ĐTC”.

Cuộc họp lần II của Hội đồng đặc biệt về Trung Đông đã đưa ra lời kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo, chấm dứt các cuộc khủng bố nhắm vào các cộng đồng Kitô giáo:

“Tuy nhiên có những can thiệp khác nhau đang diễn ra, cho thấy bầu khí chính trị - xã hội tại các quốc gia trong vùng nhìn chung vẫn còn căng

cần xem xét dự thảo một văn kiện về Internet và việc đào tạo trong các Trường viện: “Cần biết sử dụng Internet sao cho khôn ngoan và sáng suốt, vì đây là một công cụ không những phục vụ cho việc học tập mà còn cho những hoạt động mục vụ của những linh mục tương lai trong những lĩnh vực khác nhau của đời sống Giáo Hội như Phúc âm hóa, truyền giáo, dạy giáo lý, các dự án giáo dục và điều hành các tổ chức. Cũng trong lĩnh vực này, rất cần những nhà đào tạo được chuẩn bị đầy đủ để trở thành những người hướng dẫn trung tín và luôn cập nhật thời đại, đồng hành với những ứng viên cho chức linh mục, giúp họ biết sử dụng hữu hiệu các phương tiện truyền thông... (...)

(...)

Kết thúc huấn từ, ĐTC nhấn mạnh đến “vai trò giáo dục của việc giảng dạy về Đạo Công giáo như một môn học trong cuộc đối thoại mang tính liên ngành với các môn khác.” ĐTC căn dặn: “Trong thực tế, không chỉ góp phần vào việc phát triển con người toàn diện cho sinh viên mà còn giúp họ biết nhìn nhận tha nhân, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Để đạt những mục tiêu này, cần đặc biệt quan tâm việc đào tạo các nhà hướng dẫn và đào tạo, không chỉ về chuyên môn mà còn về lòng đạo đức và đời sống thiêng liêng, biết thể hiện qua chính cuộc sống những ý nguyện sâu thẳm của mình, sao cho cuộc sống của nhà đào tạo trở nên sự diễn tả về tình yêu và làm chứng cho chân lý”.

(Theo VIS)

thẳng. Đặc biệt, tại những nơi đang chịu ảnh hưởng bởi bạo lực và những cuộc khủng bố, các cộng đồng Kitô hữu đang cần được giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Các cộng đồng này phải được hưởng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

Sự tôn trọng các cộng đồng Kitô giáo sẽ góp phần dập tắt các phong trào bài Kitô hữu tại Trung Đông cũng như giảm bớt tình trạng các Kitô hữu phải di cư, lìa bỏ quê cha đất tổ của mình, giúp mọi người được sống trong hòa bình”.

Hội đồng đặc biệt đã ấn định cuộc họp lần III sẽ diễn ra vào cuối tháng Ba 2011, trong hai ngày 30 và 31.

(Theo VIS)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Đoạn Tin Mừng hôm nay mời ta nhìn lại miệng và mắt, hai giác quan để được dùng để phạm tội.

Miệng là nơi phát xuất những lời lăng mạ, dối trá. Lời nói biểu lộ tâm hồn con người: lòng có đầy mới tràn ra miệng (x. Mt 12,34). Khi đêm về, nhìn lại những gì mình đã nói, ta thường thấy có rất ít yêu thương và sự thật, nhưng lại đầy ắp cái tôi ích kỷ, lọc lừa. “Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng làm chủ được toàn thân” (Gc 3,26).

Mắt là cơ quan tiếp thu thế giới bên ngoài. Mắt không chỉ là cửa sổ, mà là cửa chính của tâm hồn. Các cơn cám dỗ thường qua cửa đó mà đến với ta. Mắt thích nhìn cái đẹp. Eva nhìn trái cấm, Đavít thấy người phụ nữ khỏa thân. Cái nhìn đem lại khoái lạc và thổi bùng lên ngọn lửa thèm muốn, khiến người ta dám làm chuyện trái luân thường đạo lý.

Chúng ta đang bị bao vây trong một thế giới đầy hình ảnh. Tivi, phim ảnh, sách báo, video, thời trang, quảng cáo... tất cả tìm cách lôi cuốn cái nhìn của ta, kích thích khoái lạc nơi con mắt và cả thân xác. Những điều cao quý và thiêng liêng như thân xác, như đời sống thâm kín vợ chồng lại bị trở thành tầm thường, dung tục. Tình yêu chỉ còn là vội vã chiếm đoạt thân xác nhau trong cơn mê say nhất thời, chứ không phải là sự trân trọng hiến dâng chính mình trong một quyết định chín chắn và đầy trách nhiệm.

Đức Giêsu nói đến thứ ngoại tình do cái nhìn thèm muốn. Làm sao tôi giữ được đôi mắt trong suốt của trẻ thơ? Làm sao để trí tưởng tượng và trí nhớ không bị vẩn đục? Làm sao để tôi nhìn người phụ nữ như chị, em của tôi? Làm sao để chính người phụ nữ không tự biến mình thành đồ chơi để người khác ngắm nghía?

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con, xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện.

Mỗi lần con thấy Chúa,
xin biến đổi ánh mắt con.
Mỗi lần con rước Chúa,
xin biến đổi môi miệng con.
Mỗi lần con nghe lời Chúa,
xin biến đổi tai con.

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Xin làm cho khuôn mặt con người
sáng hơn
sau mỗi lần gặp Chúa.

Ước chi mọi người thấy nét tươi
tắn của Chúa
trong nụ cười của con,
thấy sự dịu dàng của Chúa
trong lời nói của con.

Thế giới hôm nay không cần
những kitô hữu
có bộ mặt chán nản và thất vọng.

Xin cho con biết nhẫn nại và can
đảm
cùng đi với Chúa và với tha nhân
trên những nẻo đường gặp gỡ.
Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Sách giáo lý mới cho giới trẻ

WHĐ (8.2.2011) – Chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, ngày 4 tháng 4 “Youcat” sẽ ấn hành một triệu bản giáo lý dành cho người trẻ bằng mười ba thứ tiếng với lời đề tựa của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI.

Dự án này khai sinh ở Áo, do Đức Hồng Y Christoph Sch#nborn, Tổng giám mục Vienna đề xướng. ĐHY Sch#nborn năm nay 66 tuổi, là một trong những thành viên trẻ nhất của Hồng Y đoàn. Theo yêu cầu của Đức Thánh Cha, ĐHY muốn đáp ứng một thách thức khó khăn: thích nghi sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo cho giới trẻ, - là những người “cùng mặc quần jean, nghe cùng một thứ âm nhạc, có cùng ý tưởng. Đối với họ, thế giới là một quốc gia.”

Do đó phát sinh từ “Youcat”. Từ tiếng Anh viết tắt này chỉ sách giáo lý mới cho những người trẻ (Youth Catechism of the Catholic Church – chú thích của người dịch), gồm 300 trang được soạn thảo đặc biệt cho giới trẻ, và một phần do chính người trẻ tham gia biên soạn. Trong thực tế, dự án do các nhà thần học người Áo soạn thảo phải sửa lại hai lần, với nhiều nhóm giới trẻ trong các trại hè.

Sách sẽ được phát hành ngày 4 tháng 4, trước tiên trong bảy thứ tiếng (Đức, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ba Lan) và sau đó là các thứ tiếng khác, bao gồm cả tiếng Hoa và tiếng Ả Rập. Từ ngữ và hình ảnh diễn đạt cũng được thiết kế đặc biệt cho đối tượng này,” Đức Hồng y Sch#nborn khẳng định.

Tuy nhiên, cấu trúc của sách vẫn gồm bốn phần thông thường: tuyên xưng đức tin, các bí tích, đời sống đức tin trong Chúa Kitô; kinh nguyện Kitô giáo. Toàn bộ được sắp xếp thành các câu hỏi-thưa. Sách được bao gồm trong ba lô cho người tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ và theo thói quen đọc sách mới của thế hệ Z (thế hệ sinh trong khoảng từ năm 1990 đến năm 2000, chú thích của người dịch), sẽ được đọc theo từng đoạn.

Ở Ý, nhà xuất bản Citta Nuova đã thiết kế bìa với hai màu vàng trắng là màu của Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng y Angelo Scola, thượng phụ Tòa Venice sẽ giám sát ấn bản này.

Trên tất cả, lời tựa do Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI viết. Lời tựa này rất quan trọng vì nó mang phong cách của các bài phát biểu của ngài trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Lạc quan, dựa trên niềm hy vọng Kitô giáo, nhưng lại âu lo về tương lai gần của các thế hệ trẻ, Đức Thánh Cha mời họ mở “quyển sách đặc biệt” này - mà ngài giải thích đó là quyển sách có khả năng nói với mọi người “công nhân cũng như công chức, người châu Âu cũng như người châu Mỹ, người châu Phi cũng như châu Á, có học thức hay không, già hay trẻ.”

ĐTC thừa nhận đây là thách đố về mặt thiêng liêng khi cuốn sách “không đưa ra các giải pháp dễ dãi, nhưng đòi hỏi các con sống đời sống mới.” Sau cuộc khủng hoảng về lạm dụng tình dục, Đức Thánh Cha ý thức rõ ràng rằng “tội lỗi đã xâm nhập từ bên trong, và thậm chí ngay trong lòng Giáo Hội.” Tuy nhiên, ngài xin các người trẻ: “Đừng xem đây như một cái cớ để chạy trốn khỏi sự hiện diện của Thiên Chúa: chúng con cũng

là thân thể của Chúa Kitô, là Giáo Hội!”

ĐTC cho thấy ngài tin vào giới trẻ như thế nào: “Một số người nói với cha rằng giáo lý không còn thu hút giới trẻ ngày nay nữa. Nhưng cha không đồng ý, và cha chắc chắn là mình đúng. Giới trẻ ngày nay không

hề hời hợt, trái với những gì người ta tố cáo; họ muốn biết cuộc sống thực sự là gì. Một cuốn tiểu thuyết trình thám hấp dẫn vì nó miêu tả những người khác chúng ta, nhưng cuộc sống ấy có thể là cuộc sống của chúng ta. Sách ấy rất hấp dẫn vì nó nói về số phận của

chúng ta, và nó liên quan đến hầu như tất cả chúng ta.”

Và Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đưa ra lời mời gọi cấp bách: “Đó là lý do tại sao cha mời chúng con say mê và kiên trì học hỏi giáo lý. Hãy hy sinh thời gian để học giáo lý! Hãy thỉnh lặng nghiền ngẫm giáo lý trong phòng, hãy cùng nhau đọc giáo lý, lập nhóm để học hỏi và trao đổi với nhau trên mạng internet. ĐTC viết theo phong cách của người cha: “Chúng con phải biết điều chúng con tin, phải hiểu biết đức tin thực sự bằng sự chính xác của một chuyên gia tin học hiểu hệ thống vận hành chiếc máy tính của mình; hay một nhạc sĩ biết bản đàn bè của mình.”

Trước những khó khăn hiện nay về đức tin, ĐTC nhận thấy có cùng mối nguy cơ như những thế hệ trước đã gặp: “Đúng vậy, chúng con phải bắt rễ sâu trong đức tin hơn cha mẹ của chúng con, để có sức chống lại và biết quyết định trước những thách đố và cám dỗ ngày nay.”

Cuối cùng, ĐTC dùng mực tàu vẽ nên một bức tranh của thế giới đương đại, đưa ra lời kêu gọi cuối cùng với người trẻ: “Các con cần Chúa trợ giúp, nếu các con không muốn đức tin của mình bốc hơi như giọt sương dưới ánh mặt trời; nếu các con không muốn sa chước cám dỗ của chủ nghĩa tiêu thụ, nếu các con không muốn tình yêu chết đuối trong làn sóng khiêu dâm, nếu các con không muốn phản bội những người yếu đuối và những nạn nhân của bất công và bạo lực.”

(Theo la-Croix.com)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf**